

บาท/ดอลลาร์แนวทรงตัว เช้านี้เปิดตลาดที่ 32.10 บาท คาดกรอบ 32.05 - 32.15 บาท

\*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.10 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อน

\*ดีลเลอร์ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินทั่วโลกกลับมาซื้อขายอย่างไม่คึกคักหลังจากที่การพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ และนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือ ไม่ได้สร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นให้กับภาพรวมเศรษฐกิจ ขณะที่ตลาดก็จับตาไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีมติ “ขึ้นดอกเบี้ย” ในคืนวันนี้

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือภาพรวมเงินเฟ้อ (CPI) ในสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 2.2% ในเดือนล่าสุด เป็นการเร่งตัวขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่า 6 ปี ขณะที่ราคาน้ำมันก็ยังมีทิศทางเป็นบวก กลุ่มโอเปคมองปริมาณการบริโภคยังคงผันผวนในระยะสั้นก็ต้องลดกำลังการผลิตตามแผนเดิมไปจนกว่าจะเห็นเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง

โดยรวมแล้วปัจจัยทั้งหมดถือว่าไม่ได้ส่งผลบวกมากนักกับตลาดการเงิน สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่ยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และวันนี้ต้องติดตามท่าทีของเฟดว่าจะมีการขยับดอกเบี้ยขึ้นเร็วหรือไม่ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปอีก

"สำหรับเม็ดเงินที่เข้าซื้อสุทธิในตลาดบอนด์ไทยวานนี้ ยังไม่ใช่เม็ดเงินใหม่ที่เข้ามา คาดว่าเป็นผลจากการปรับพอร์ตโยกจากยุโรป อเมริกาใต้ ที่เสี่ยงกว่ามาเอเชีย ซึ่งตลาดไทยก็ถือว่ามีเสถียรภาพเสี่ยงต่ำ วันนี้มองกรอบเงินดอลลาร์ระหว่างวันที่ระดับ 32.05-32.15 บาท" เขากล่า

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 93.83 จากวานนี้ 93.68

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,466.24ล้านบาท

\* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 5,051.05 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.084 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้